

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ ๖๑๗๗๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครีเอทีฟ
ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล
(STEAMs Co-Creation Project)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการอบรมออนไลน์ เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครีเอทีฟ ภายใต้โครงการพัฒนา เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ผ่านระบบ KU Learn ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และครูผู้สอนวิชาอื่น ๆ ระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน เป็นฐาน อันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการจัดทำโครงงานได้อย่างถูกต้อง

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมฯ ตามวันและเวลา ดังกล่าว เพื่อพัฒนาเทคนิคและแก้ปัญหาการจัดการจัดทำโครงงานภายใต้ โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบ ออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยสแกน QR CODE แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ รายละเอียด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต. 
(รณ วังษ์จินดา)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๘๑



รายละเอียดการรับสมัคร

กำหนดการ

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ "เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครีเอทีฟ"
ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล
(STEAMs Co-Creation Project)

ที่	การดำเนินการ	สถานที่ / ช่องทาง	ระยะเวลา
๑	ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการอบรม	- แจ้งผ่านระบบ SMART OBEC / e - office เว็บไซต์ สพฐ. - เว็บไซต์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา https://inno.obec.go.th - เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน https://www.obec.go.th	ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
๒	พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สิงหาคม ๒๕๖๕
๓	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมออนไลน์	- เว็บไซต์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา https://inno.obec.go.th	ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๔	ผู้ผ่านการคัดเลือก ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ KU Learn เพื่อเริ่มต้นการอบรมออนไลน์ ตลอดหลักสูตร พัฒนาตนเองตามกระบวนการ ๖ โมดูล	- ระบบ KU Learn ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๕	ผู้ผ่านการอบรมออนไลน์ ดาว์นโหลดเกียรติบัตรออนไลน์	- ระบบ KU Learn ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	- (รอแจ้งอีกครั้งหนึ่ง)

หมายเหตุ

๑. กำหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๒. เว็บไซต์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา <https://inno.obec.go.th>
๓. ลิงก์สำหรับรับสมัครและคัดเลือกครูเข้าร่วมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ <https://shorturl.asia/IG5k2>



รายละเอียดการรับสมัคร